



### ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) และนโยบายรัฐบาล ข้อที่ ๑๐ การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามและประพฤติมิชอบในภาครัฐ กำหนดให้ปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึกในการรักษาคดีศรีความ เป็นข้าราชการ ความซื่อสัตย์สุจริตควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐทุกระดับ ตอบสนองความต้องการและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในระบบราชการ

ข้าพเจ้า นางนงคราญ สุนทรสาคร ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ จึง ขอแสดงเจตจำนงต่อสาธารณชนว่า ข้าพเจ้าจะบริหารราชการและนำพาหน่วยงานในสังกัดเทศบาลเมือง เพชรบูรณ์ ให้เกิดระบบการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยยึดแนวทางหลักธรรมาภิบาลอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม ด้วยความสุจริต เทียงตรง โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ และมีประสิทธิภาพอย่างเต็มกำลัง ความสามารถ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวม เพื่อให้การบริหารราชการและการปฏิบัติงานเป็นไปอย่าง โปร่งใส ตรวจสอบได้ ลดความเสี่ยงต่อปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยจะปฏิบัติและกำหนดนโยบาย เพื่อให้บุคลากรภาครัฐของเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติไว้ ดังนี้

๑. ด้านความโปร่งใส จะปฏิบัติราชการโดยให้ความสำคัญและเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมและตรวจสอบในการปฏิบัติงาน เปิดเผยข้อมูลข่าวสารในการดำเนินกิจกรรมทุกรูปแบบและเข้าถึงข้อมูล เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างในทุกขั้นตอนตามกฎหมายกำหนดไว้

๒. ด้านความรับผิดชอบ จะปฏิบัติราชการตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับอย่างเคร่งครัด พร้อมรับผิดชอบต่อการตัดสินใจในการบริหารงาน

๓. ด้านความปลอดภ้ยจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ไม่ใช่ตำแหน่งหน้าที่ในการเอื้อประโยชน์หรือรับสินบน

๔. ด้านวัฒนธรรม คุณธรรมในองค์กร จะปฏิบัติหน้าที่โดยมุ่งสร้างวัฒนธรรมสุจริตในหน่วยงาน และสืบทอดวัฒนธรรมสุจริต ไม่ทนต่อการทุจริตทั้งปวง มีความละเอียดและเกรงกลัวที่จะทุจริต ดำเนิน มาตรการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมถึงการดำเนินการเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ปลูก ฝังคุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรม และมีความซื่อสัตย์สุจริต รักษาไว้ซึ่งเกียรติของข้าราชการ

๕. ด้านคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน โดยกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ชัดเจน มีความเป็นธรรมในการปฏิบัติงานและคุณธรรมในการบริหารงาน บริหารทรัพยากร และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีความคุ้มค่าต่อภารกิจ รวมทั้งให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔



(นางนงคราญ สุธาสากร)  
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่  
นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์